



ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๗๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ปีต่อ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๓ โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๑ โรงเรียน และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๗ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๔๑ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกเสือ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีวินัย จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย สร้างสังคมให้มีความรัก ความสามัคคีให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นอย่างดี สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมจัดส่งเอกสารผลการคัดเลือกมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายหลังจากได้รับผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แย้มเกษร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

อีเมล Scout.obec@gmail.com